

ม.หาดใหญ่คว้า Spirit of SIFE Award ความหวังใหม่ของสังคม

นักศึกษา ม.หาดใหญ่ เข้าแข่งขัน SIFE Thailand National Exposition นำโครงการ “ความหวังใหม่ของสังคม (New Hope for a Community)” คว้ารางวัล Spirit of SIFE Award โดยมี 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งโครงการมาแข่งขันกว่า 56 โครงการ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา

นางสาวจุฑามณี จิระเสถียร นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติติดยะศรีน ชั้นปีที่ 3 หัวหน้าทีม SIFE ม.หาดใหญ่ กล่าวว่า ทีมนักศึกษาม.หาดใหญ่ได้มีการรวมกลุ่มของนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการจัดการทรัพยากร



มนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติติดยะศรีน จัดทำโครงการ “ความหวังใหม่ของชุมชน (New Hope for a Community)” เข้าไปบริหารจัดการธุรกิจการตัดเย็บและจัดทำผ้าบาติกของกลุ่มแม่บ้าน

“สตรีไทยหัวใจแกร่ง” ต.จะแหวน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ที่กำลังประสบปัญหาการจัดการด้านการตลาดและตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เข้าไปบริหารจัดการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

“พวกเราได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหา โดยจัดทำกิจกรรมหลักให้แก่ชุมชน 5 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการสร้างจุดขาย โดยการตั้งจุดเด่นของท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น ชันหมากอิสลาม เครื่องแต่งกายมุสลิม 2.กิจกรรมดาวกระจาย คือกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจำหน่ายยังตลาดเป้าหมายนอกพื้นที่ ให้สามารถหาซื้อได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความ

ความรู้ และนำสมาชิกศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.กิจกรรมรู้แล้วรวย โดยการแนะนำกลุ่มให้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีครัวเรือน และการให้กลุ่มเข้าร่วมงาน SET In The City 2010 และ 5.กิจกรรมคิดอย่างยั่งยืน

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ กล่าวอีกว่าทางทีม SIFE ม.หาดใหญ่ ได้แนะนำกลุ่มสตรีหัวใจแกร่งให้ทำสัญญากับโรงเรียน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการตัดเย็บเครื่องแบบ รวมถึงการแนะนำในการเขียนแผนการตลาดเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย

ทีม SIFE ม.หาดใหญ่ กล่าวทบทองท้ายว่า การได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับพวกเรา ตั้งแต่ลงพื้นที่ไปทำงานกับชุมชน รู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักการแก้ปัญหา ถึงแม้รางวัลที่ได้รับจะไม่ใช่วางวัลชนะเลิศ แต่ก็ป็นรางวัลแห่งความพยายามทุ่มเท ที่พวกเราได้ทำงานจริงและช่วยเหลือชุมชนให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยเราสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคตได้